



สนอ. กับการส่งเสริม SMEs

**การรักษาคุณภาพและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน**

**สมัครฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่าย**



ความเป็นมา

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP จากการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วประเทศพบว่า ผลิตภัณฑ์ชุมชนบางส่วนยังมีผลการตรวจสอบไม่ผ่านเกณฑ์กำหนดและจากการตรวจสอบรายงานผลการตรวจติดตาม ผู้ผลิตชุมชนส่วนใหญ่มีการแบ่งหน้าที่การผลิตตามขั้นตอนและความชำนาญของตน การควบคุมคุณภาพเป็นไปในรูปแบบของการใช้ภูมิปัญญาหรืออาศัยความชำนาญและประสบการณ์ในการผลิต และผู้ผลิตส่วนใหญ่ไม่จัดบันทึกเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ เนื่องจากยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและประโยชน์ในการควบคุมคุณภาพในเชิงวิชาการและวิทยาศาสตร์

สมอ. จึงจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การรักษาคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ความยั่งยืน” จำนวน 10 ครั้ง ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ นำเทคนิคการควบคุมคุณภาพขั้นพื้นฐานและการบันทึกคุณภาพมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้มีความสามารถในการที่จะเข้าสู่ตลาดที่มีกำลังซื้อสูงต่อไป

หัวข้อการสัมมนา

1. การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดปัญหาการไม่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนในเบื้องต้น พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขและป้องกัน
2. บั๊จจัยด้านคุณภาพที่ต้องควบคุมหรือติดตาม เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

เป็นผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP ที่มีผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน





ระยะเวลาดำเนินการ

ธันวาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2560 จำนวน 10 ครั้งๆ ละ 1 วัน
รายละเอียด ดังนี้

ครั้งที่ 1 จังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ

ครั้งที่ 2 จังหวัด ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สระบุรี ปทุมธานี นนทบุรี
พระนครศรีอยุธยา

ครั้งที่ 3 จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง ลำพูน

ครั้งที่ 4 จังหวัด หนองคาย บึงกาฬ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี นครพนม
สกลนคร ขอนแก่น ชัยภูมิ

ครั้งที่ 5 จังหวัด นครสวรรค์ กำแพงเพชร ตาก พิจิตร เพชรบูรณ์ อุทัยธานี
ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง

ครั้งที่ 6 จังหวัด น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก

ครั้งที่ 7 จังหวัด สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
มุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ นครราชสีมา

ครั้งที่ 8 จังหวัด กระบี่ ภูเก็ต พังงา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร

ครั้งที่ 9 จังหวัด กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

ครั้งที่ 10 จังหวัด สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

สิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ

1. ผู้ผลิตชุมชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาการไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพในกระบวนการผลิต ทราบถึงปัจจัยคุณภาพที่ต้องควบคุมและติดตาม สามารถทำการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา จนผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์กำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

2. ผู้ผลิตชุมชนได้รับการพัฒนากระบวนการผลิต มีการควบคุมคุณภาพ สามารถรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนสามารถป้องกันมิให้เกิดปัญหาซ้ำ ทำให้สินค้าได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในระดับสากล และผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP มีความพร้อมในการส่งผลิตภัณฑ์ออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ นำไปสู่การพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและคำสั่งซื้อได้ด้วยคุณภาพที่สม่ำเสมอและเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ

3. ผู้ผลิตชุมชนเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการควบคุมคุณภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้น จนสามารถพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของตน อีกทั้งสามารถนำไปขยายผลแก่ผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP รายอื่นในพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที

สมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่

กลุ่มพัฒนาวิชาการผลิตภัณฑ์ชุมชน กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

โทร. 0 2202 3342-3 โทรสาร 0 2202 3395

